



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ : 055-446365

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566



ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน



วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายจง ทาญหล้า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ในการประชุมในครั้งนี้ได้มีเรื่องสำคัญเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้มีวาระที่ได้พิจารณา ดังนี้

- การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
- การรายงานแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
- การเสนอร่างข้อบัญญัติปิดกั้นไขมันในอาคาร พ.ศ. 2566
- การจ่ายเงินสะสม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 464,000 บาท
- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 136,000 บาท



โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์



วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายธวัช คลังกรณ์ นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้มอบเงินโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมตลาดนัดชุมชน สำหรับผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ และแจกข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้

- 1.แนะนำ เกี่ยวกับการ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อที่ประชาชนมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566
2. วิธีป้องกันการติดเชื้อ และ แพร่ระบาดของโรคใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา และในกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการสอบถามปัญหาต่างของชุมชนจากผู้ที่มาร่วมกิจกรรมโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพเอดส์ เพื่อนำปัญหาและอุปสรรค มาปรับปรุงการดำเนินการต่อ

ประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖



วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดย นายสุวรรณ ตันดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน เป็นประธานในการประชุมและปฐมนิเทศ ครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566 อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการอบรมเลี้ยงดู เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัย ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านด่าน

ประชุมผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๖



วันที่ 30 และ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นาย สุมาณ จุฑา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้ประชุมผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร ของสถานีสูบน้ำหมู่ 1 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 และ สถานีสูบน้ำหมู่ที่ 4 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อร่วมวางแผนทางการสูบน้ำ ตาม วันเวลา ที่กำหนด และ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีการลอกคลองส่งน้ำของ สถานีสูบน้ำ ที่ดินเขิน โดยจะดำเนินการลอกคลองส่งน้ำให้แล้วเสร็จก่อน ภายใน 7 วัน ก่อนการดำเนินการสูบน้ำ ประมาณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566

ในการประชุมครั้งนี้ นายสุมาณ จุฑา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้ให้ผู้มาประชุม เสนอแนวทางปฏิบัติร่วมกันของผู้ใช้น้ำ และรับฟังปัญหาต่างๆ ของผู้ใช้น้ำ เช่น ระยะเวลาในการ เปิด-ปิด ประตูน้ำแต่ละเส้นทาง และ การชำระค่าน้ำ รวมถึง ผู้ที่ค้างชำระค่าน้ำ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อไป

งานและกิจกรรมของกองช่าง ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์

กองช่างและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยแบ่งหน้าที่กันออกปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในองค์กร และทุกฝ่าย ได้เข้าร่วมช่วยการทำภารกิจและงานต่าง ๆ ให้ ดำเนินเสร็จสิ้นไปด้วยดี



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ดำเนินการลดฝุ่นละออง PM2.5 โดยการฉีดน้ำ ถامแนวถนน และ สถานที่ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตำบลบ้านด่าน ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพื่อลด หมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5



เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ด่าน ได้นำรถกระเช้า ออกดำเนินการกิจประจำวัน ในช่วงในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพื่อ ตรวจสอบและซ่อมระบบไฟส่องทางสาธารณะตาม เส้นทางถนนหลักของหมู่บ้าน และซอยต่างๆ เพื่อ ลดการเกิดอันตรายและความสะดวกในการใช้รถ ใช้ถนนตอนเวลากลางคืน



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้ให้ เจ้าหน้าที่และพนักงาน ดำเนินการซ่อมบำรุงท่อส่ง น้ำประปา เส้นเมน ขนาด 6 นิ้ว ในพื้นที่ตำบล บ้านด่าน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหาย และเปลี่ยนขนาด ท่อส่งน้ำเพื่อให้น้ำไหลสะดวกขึ้น



ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้นำรถบรรทุกพ่นน้ำ ขนาด 6000ลิตร เข้าดำเนินการดับไฟป่าที่ ลุกไหม้ในนาข้าวและสวนของชาวบ้าน ในเขต พื้นที่ของตำบลบ้านด่าน เพื่อป้องกันการเกิด อัคคีภัย และ ป้องกันการเกิด หมอกควันและฝุ่น ละออง ขนาดเล็ก PM2.5



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านได้นำ บรรณรถน้ำ ขนาด 6000 ลิตร ทำความสะอาด สาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน เช่น ล้างทำความสะอาด วัด โบสถ์ เมรุ และ ศาลา ถนน และ สถานที่สำคัญต่าง ๆ ในตำบลบ้านด่าน อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ ในช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566